

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสันติชัย ตั้งสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมีกิจกรรมประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ โดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่งานบริการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน ๔๐ คน ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดให้มีการบริการสาธารณะ และจัดกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน จึงเป็นการกระตุ้นให้ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรทุกคนมีความตื่นตัวตระหนัก ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการ เป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุนให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรในการยึดมั่นในอุดมการณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีวัฒนธรรมองค์กร ต่อการบริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ และก้าวไปสู่เทศบาลที่ทันสมัย ในสายตาประชาชน และร่วมกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรให้มีการยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน มีพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบริการประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยร่วมกันกำหนดค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

๒. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามข้อกำหนดขององค์กร

๓. อุทิศเวลาให้การให้บริการประชาชน

๔. มีความรู้ รักสามัคคี เอื้ออาทร ซึ่งกันและกันในองค์กร

๕. พุดจาไพเราะ ยิ้มแย้มในการให้บริการแก่ประชาชน

